

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น

กรมคุมประพฤติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะเพิ่มเติม และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	
๑๐๐๐๑	๐๓๖	นางสาววรรัสญา	โรจน์สนธิกุล
๑๐๐๐๒	๐๐๑	นายยุทธพงศ์	หอยศรีจันทร์
๑๐๐๐๓	๐๑๕	นางสาวณัฐวิภากรณ์	พุทธารักษ์สกุล
๑๐๐๐๔	๐๒๙	นางสาวณัฐฉิณี	พงศ์ภิรมย์
๑๐๐๐๕	๐๖๑	นายวีระพงษ์	วงศ์สิริ
๑๐๐๐๖	๐๓๐	นางสาวจุฑามาศ	กาวิวัน

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

วันที่สอบ	สอบวิชา	ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสอบ
วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์	พนักงานคุมประพฤติ ๑๐๐๐๑-๑๐๐๐๖	ห้องสำนักงาน เลขานุการกรม ชั้น ๔	ปากกา

-๒-

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

ภายในวันที่ ๔

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ กรมคุมประพฤติ และทาง www.probatation.go.th

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์

(นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นิตยา คัด/ทาน